

“ไทยคม 10K 2016” มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล ซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสียงตอบรับดีเกินคาด เดินหน้า จัดต่อเนื่อง มุ่งยกระดับมาตรฐานนักวิ่งระยะไกลของ ไทยให้ทัดเทียมระดับโลก



วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ได้จัดโครงการ “ไทยคม 10K 2016” มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “ไทยคม 10K 2016” ซึ่งในปีนี้อาไทยคม ได้จัดกิจกรรมพิเศษทำนักวิ่งชายพิชิต SUB 50 นักวิ่งหญิงพิชิต SUB 55 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมวิ่งสร้าง สถิติส่ง ดาวเทียมดวงใหม่ ‘ไทยคม 8’ ขึ้นสู่วงโคจร และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักวิ่งชาวไทย ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ทำให้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้อย่างล้นหลาม

ทั้งนี้ นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร บมจ.ไทยคม เปิดเผยถึงผลตอบรับจากการแข่งขันกิจกรรม โครงการ “ไทยคม 10K 2016” มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล ว่า “ไทยคม จัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานความห่วงใยเรื่องสุขภาพพลานามัยของพสกนิกรชาวไทย ตลอดมา โดยในปี นี้ งานวิ่งไทยคม 10K ได้รับเสียงตอบรับจากนักวิ่งเข้าร่วมสร้างสถิติใหม่จำนวนมาก ซึ่งทาง ไทยคม ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ โดยตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ไทยคมมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในสนามเพื่อช่วยให้ทั้งนักวิ่งหน้าเก่าและนักวิ่งหน้าใหม่ได้เข้าฝึกพัฒนาฝีเท้า ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง รวมถึงมุ่งยกระดับมาตรฐานนักวิ่งไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคตเหนือสิ่ง อื่นใด ไทยคมจะยังมุ่งพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพในลักษณะนี้ให้ดียิ่งขึ้น จะเพิ่มเติมสีส้นและไฮไลต์ให้มี ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ให้นักวิ่งได้รับความสุขและสนุกสนานในการเข้าร่วมงาน พร้อมเก็บภาพ ความประทับใจไปด้วยกัน”

ผลการแข่งขันประเภทโอเวอร์ฮอล นักวิ่งปอดเหล็กทีมชาติไทยคงกันคว้าแชมป์ติดต่อกันได้ 3 สมัยซ้อน โดยนักวิ่งชายไทย แชมป์เป็นของ สัญชัย นามเขต ทำสถิติเวลาได้ 33.33 นาที ส่วนแชมป์นักวิ่งหญิงไทย ได้แก่ ณัฐธยาน์ วรรณวัฒน์ (สายฝน เปี้ยวงศ์) ทำสถิติเวลาได้ 39.49 นาที ซึ่งยังไม่สามารถทำลายสถิติของการแข่งขันคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทสำเร็จ ซึ่งนักวิ่งชายต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 29.15 นาที และหญิง ต้องใช้เวลาต่ำกว่า 35.00 นาที

ส่วนกิจกรรมพิเศษไทยคมทำทั่วประเทศ สร้างสถิติใหม่ของคุณ SUB 50 / SUB 55 ที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์มุ่งยกระดับมาตรฐานนักวิ่งไทยทัดเทียมระดับสากลนั้น มีนักวิ่งชายที่สามารถพิชิต SUB 50 หรือทำได้ต่ำกว่า 50 นาที มี 160 คน และนักวิ่งหญิงที่สามารถพิชิต SUB 55 หรือทำได้ต่ำกว่า 55 นาที มี 58 คน จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4,000 คน